

SỐ CÔNG NGHỆ BẢN TIN
ĐẾN Số: 1785
Ngày: 06/4/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 3 năm 2015

- LPS
- 100% (TMS) VB
Chức vụ (DCE)
Qu

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thống nhất giải pháp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đồng chí Châu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp. Suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tuy đã được ngăn chặn, nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do sức cạnh tranh còn thấp, khả năng tiếp cận vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh còn khó khăn và trong điều kiện thực hiện thắt chặt chi tiêu công. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý địa bàn có lĩnh vực, có nơi còn hạn chế.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 đã đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định thời gian hoàn thành; định kỳ tổ chức giao ban. Trong quá trình điều hành, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, nội dung nào

thuộc thẩm quyền, thì phải giải quyết kịp thời. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, thì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời.

Các cấp, các ngành triển khai giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của tỉnh, nhất là bốn khâu đột phá... phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 15,26% là điều kiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015, đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý để bảo đảm chất lượng tăng trưởng. Huy động cao độ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Định kỳ hằng quý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí thời gian làm việc với các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 đã đề ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự án tổ chức hội nghị trực tuyến với huyện, thành phố; nội dung trên hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6 năm 2015.

2. Bảo đảm hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp 6.500 tỷ (theo giá cố định năm 1994): Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện việc cung cấp điện hợp lý, bảo đảm chất lượng, ưu tiên cho sản xuất. Kịp thời thực hiện các biện pháp (hỗ trợ) để bảo đảm về nguyên, nhiên vật liệu; tiếp cận thị trường vốn, đất đai, lao động, thủ tục hành chính,... và có chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư cấp tỉnh, là đầu mối duy nhất, giải quyết thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (*các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện rà soát lại các thủ tục hành chính, giảm thiểu số lượng và thời gian thực hiện, công khai tại trụ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng*). Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, tạo nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình "Cà phê doanh nhân", đối thoại cởi mở, thẳng thắn với doanh nghiệp, qua đó định hướng mục tiêu phát triển, bổ sung các giải pháp cụ thể, phù hợp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng dự báo sớm những khó khăn tác động, ảnh hưởng đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; xác định những sản phẩm khó đạt hoặc đạt thấp so với kế hoạch để tìm biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời chủ động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mới. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bảo đảm giá đất hợp lý để phát triển thị trường nhà đất theo hướng khuyến khích sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào sản xuất các dự án: luyện Antinmon Lâm Bình; dự án luyện Chi, Kẽm, Kim loại; sản xuất Phân NPK; chế biến Penpast;

Nhà máy điện sinh khối; Nhà máy gỗ ván ép; sản xuất đá ốp lát, Nhà máy viên gỗ nén, Nhà máy cơ khí đúc; cơ cấu lại hai nhà máy chế biến gỗ và diện tích vườn chè nhà nước đang quản lý...; duy trì và tăng giá trị sản xuất của 13 sản phẩm chủ yếu; tiếp tục thu hút các dự án mới để năm 2016 cho sản phẩm. Huy động, bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; triển khai xây dựng Khu công nghiệp Sơn Nam.

3. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Chuẩn bị đủ các điều kiện về giống, phân bón, thủy lợi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, theo dõi chặt chẽ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật kịp thời đối phó với diện tích lúa cây trước lập Xuân có nguy cơ trở sớm... Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp như: hỗ trợ phát triển vùng hàng hóa tập trung: vùng cam, mía, chè, cây nguyên liệu giấy, lạc, chăn nuôi trâu, thủy sản...; hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại; hỗ trợ giống lúa lai, ngô lai cho vùng đặc biệt khó khăn; miễn thủy lợi phí; hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm; quản lý chặt chẽ giống, vật tư; chủ động phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác khuyến nông để làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; trọng tâm là đề án tái cơ cấu phát triển sản xuất ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động; Bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi như trạm bơm, hệ thống kênh mương, hồ đập chứa nước; đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các chính sách của tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Tập trung giải quyết cơ bản về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất canh tác theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát đánh giá và thực hiện tổng kết việc sử dụng quỹ đất 5% tại các địa phương, đề ra các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả trong thời gian tới.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tự nguyện đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn bản sắc văn hóa. Phấn đấu đến hết năm 2015 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 3 xã đạt chuẩn năm 2014.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất việc phân bổ vốn hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ lãi suất xây dựng công trình vệ sinh; hỗ trợ xi măng làm đường nội đồng; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa của 3 xã đăng ký bổ sung về xây dựng nông thôn mới; các nội dung trên hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2015.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

- Quan tâm, chăm lo hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, bảo đảm không bị thiếu lương thực vào kỳ giáp hạt.

9- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác quản lý địa bàn: thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm và đánh giá phân loại Đảng viên, cán bộ quản lý của người đứng đầu về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý địa bàn, chấn chỉnh và lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, xử lý nghiêm các sai phạm; bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% về số vụ, so với năm 2014.

10- Tiếp tục củng cố Ban tiếp dân và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; thực hiện phân loại để có biện pháp giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh và tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp, tồn đọng kéo dài, các vụ việc liên quan đến đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Bí thư cấp ủy định kỳ bố trí lịch nghe ý kiến phản ánh của nhân dân. Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Thực hiện thanh tra theo kế hoạch gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

11. Hoàn thiện và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020 bảo đảm khoa học, khả thi; chuẩn bị tốt các điều kiện như xây dựng văn kiện, nhân sự cấp ủy khóa mới..., tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

12. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, tập trung vào giải quyết những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân và nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; tiếp tục tập trung khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) **Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay**; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc "*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*" với nội dung trọng tâm là "*về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh*".

Các cấp, các ngành, các đơn vị phải có kế hoạch hành động cụ thể và đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và sơ kết rút kinh nghiệm, uốn nắn, điều chỉnh kịp thời; tất cả phải vì hiệu quả, chất lượng công việc và nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác thông tin tuyên

truyền để nhân dân hiểu rõ về tình hình và nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và đồng thuận trong cách nghĩ, cách làm; các cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin, công khai minh bạch về chính sách, cơ chế quản lý; các cơ quan truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phải đưa tin chính xác và có lợi cho sự phát triển của địa phương.

Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường kiểm tra, lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các xã được phân công phụ trách. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phối hợp tham gia vận động các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra; cũng như giám sát để thực hiện tốt các quy định hiện nay vẫn còn nhiều bức xúc như: việc dạy thêm, học thêm; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác quản lý địa bàn; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; yêu cầu các ngành, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết phải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Đ/c BT Tỉnh ủy, CT UBND tỉnh (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
- Đoàn ĐBQH Địa phương
- Các Phó Chủ tịch, UV UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Cục Thống kê; Cục Thuế; Kho bạc nhà nước;
- CN Ngân hàng Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Trưởng, Phó phòng NCTH;
- Các Chuyên viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT (Hung.260).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tạ Văn Dũng